



สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)

วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2567

โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 /Zoom Online

ยืนยันการจัด
อบรม++



PROMOTION !!

ท่านละ 3,900 บาท
3 ท่านๆ ละ 3,500 บาท
2 ท่านๆ ละ 3,700 บาท
ลูกค้าเก่าลดทันที 400 บาท

วิทยากร : ดร. นัตถพล มณีกุล

การศึกษา: ปริญญาตรี ด้านธุรกิจศึกษา (การบัญชี) วิทยาการจัดการ และนิติศาสตร์

ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ปริญญาเอก ด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน อดีตเป็นผู้บริหารการส่งออกและนำเข้าและพิธีการศุลกากรของบริษัทชั้นนำหลายแห่ง เช่น บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท มิตรชยุ-โซโค ประเทศไทย จำกัด และผู้จัดการภาษีของบริษัท สำนักภาษี และกฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย จำกัด โดยให้คำปรึกษาด้านศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้นำเข้า และส่งออก ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารบริษัท นาวินา โลจิสติกส์ จำกัด

ประสบการณ์ด้านศุลกากรนำเข้าและส่งออกสินค้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ใน และอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และเอกชนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น การจัดการภาษีอากร การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและพิธีการศุลกากร การจัดการการเงิน การควบคุมและตรวจสอบภายใน การจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นต้น

แนะนำหลักสูตร

ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการค้าเสรีจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อบังคับตามกฎหมายศุลกากร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สิทธิ



ประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำของเข้ามาหรือส่งของออกจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีในกรณีต่าง ๆ การเก็บของรวมถึงการชำระภาษีอากรหรือการยกเว้นอากรในกรณีที่ต้องการนำสินค้าในเขตดังกล่าวเพื่อจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ

เนื่องจากความรู้ดังกล่าวข้างต้นมีความสำคัญสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผน ควบคุม และการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบพิธีการศุลกากรและชำระภาษีศุลกากร ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมีแนวปฏิบัติงานภายในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสาร ประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการสัมมนา

1. หลักเกณฑ์และข้อบังคับตามกฎหมายเกี่ยวกับเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี
2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี
3. พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำของเข้ามาและการส่งของออกจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีในกรณีต่าง ๆ การเก็บรักษาของ การจัดทำรายงานประจำงวดตามที่กรมศุลกากรกำหนด
4. การชำระภาษีอากรและการยกเว้นอากรสำหรับของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ในกรณีจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี และผู้รับผิดชอบในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ การบัญชี คลังสินค้า การส่งออกและการนำเข้าสินค้า และพิธีการศุลกากร เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า

วิธีการสัมมนา การบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

*หมายเหตุ นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ใบเสร็จจาลงทะเบียน สามารถหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ค่าอบรมสัมมนา/ท่าน	ราคาก่อน VAT	VAT 7%	หัก ณ ที่จ่าย 3%	ราคาสุทธิ
ค่าสัมมนา/1 ท่าน	3,900	273	117	4,056
ค่าสัมมนา 2 ท่านๆละ	3700	259	111	3,848